



THƯƠNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 16: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH



Câu hỏi nền tảng quan trọng THĐGM đặt ra cho mỗi tín hữu, mỗi Cộng Đoàn và Hội Thánh hoàn vũ là: “Việc hiệp hành” {cùng đi với nhau} để loan báo Phúc Âm có đang được Cộng Đoàn và mỗi tín hữu thể hiện không? Hành động nào, bước đi nào Chúa Thánh Thần muốn mỗi người chúng ta thực hiện để Hội Thánh hiệp hành ngày càng tăng triển?”

Cộng Đoàn chỉ HIỆP HÀNH được khi mỗi tín hữu của Cộng Đoàn sẵn sàng cùng bước đi với Cộng Đoàn từ việc kế hoạch đến hành động. Ví dụ cụ thể: ĐTC Phanxicô ở cấp hoàn vũ, ĐGM Cotta ở cấp địa phương đang kêu mời mọi tín hữu, đạo đức hay tội lỗi, siêng năng hay nguội lạnh, hãy tham gia vào THĐGM lần này. Cá nhân bạn có sẵn sàng hiệp hành không? Hội Đoàn có hăng say đáp lại tiếng mời này không qua sự hiệp tác, tham dự? Cộng Đoàn chúng ta có hành động cụ thể nào để cùng hiệp hành với toàn Hội Thánh trước biến cố quan trọng này? **HIỆP HÀNH {cùng đi với nhau}** là đặc tính quan trọng như 4 đặc tính của Hội Thánh được tuyên xưng mỗi Chúa Nhật: “duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền”.

Đáp lời mời của Thiên Chúa qua ĐTC Phanxicô và ĐGM Cotta, quý anh chị sau đây sẵn sàng dâng hiến thời giờ và tâm sức để giúp Cộng Đoàn tham gia vào THĐGM lần 16:

Antôn Trần Văn Hoà, Giuse Bùi Phước, Trần Stephen, Võ Kiệt, Nguyễn Monica, Nguyễn Nina Mỹ Hạnh, Trần Trinity, Trần Như, Lê Christina, Nguyễn Dalton, Trần Bryan, Nguyễn Joseph, Trần Aaron, Quốc Anh, Thu Tina Huỳnh, Hoà Võ, Cao Kim Yên, Nguyễn Nguyễn Lành, Nguyễn Thái Tâm, Nguyễn Luật, Trần Thị Xuân, Trần Văn Nam, Nguyễn Sang, Hoàng Thơm, Cao Thu Hằng, Đỗ Trung, Nguyễn Thiện, Nguyễn Ngọc Huệ, Phan Thực.
Cộng Đoàn cảm ơn và xin Chúa Thánh Thần luôn hiệp hành với quý anh chị.

“Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.” *Lc 6:27-28*

Tin Mừng của Chúa Giêsu chỉ dành cho ai muốn nghe và tin yêu nơi Ngài. Sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, giống như tuần trước, đi ngược lối sống của đại đa số người:

“Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình!”

Một sứ điệp quyết liệt đòi hỏi một người phải lợi ngược dòng ‘bản tính người’ của mình để đón nhận! Bạn nghĩ sao và có muốn đón nhận lối sống này không? Để thực hành sứ điệp này bạn không cần trái tim bằng sắt. Bạn chỉ cần trái tim biết hiến dâng đến giọt máu cuối cùng!



BAN GIÚP LỄ HIẾN LINH

Để khuyến khích tinh thần phục vụ nhất là để trang bị một đức tin sâu xa cho việc phục vụ bàn thánh, Ban Giúp Lễ Hiến Linh sẽ có buổi sinh hoạt & tĩnh tâm ngày CN 27-2-2022. Xin quý phụ huynh các em tận tình cộng tác giúp đỡ để các em tham dự.



BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

"Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nở ra tay".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Đavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.

Abisai liền nói với Đavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thấu xuống đất, không cần đến phát thứ hai". Nhưng Đavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa xúc dầu mà vô tội đâu?" Rồi Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say.

Đavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đằng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Đây là ngọn giáo của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín của họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nở ra tay giết đấng được Chúa xúc dầu". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA

**LAY CHÚA, LỜI CỦA CHÚA LÀ THẦN TRÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG;
CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI**

- 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên mọi ân huệ của Người.
- 2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa người khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng người khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu người bằng mão từ bi, ân sủng.
- 3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
- 4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 45-49

"Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Adam cũ là người có sự sống, còn Adam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy. Đó là lời Chúa.

Alleluia Alleluia!

**NẾU AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY,
VÀ CHA THẦY YÊU MẾN NGƯỜI ẤY, VÀ CHÚNG
TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY.**

PHÚC ÂM: Lc 6, 27-38

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hào hạng, đã dần, đã lác và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy". Đó là lời Chúa.



Đừng Xét Đoán

Xét đoán được ghép bởi hai động từ là xét và đoán. Xét là tìm hiểu, đoán là phỏng chừng. Xét thì khó vì phải tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân, phân tích để có sự kiện rõ ràng. Đoán thì dễ hơn, chỉ cần ước lượng là thế, phỏng chừng như vậy, đoán thì dựa trên những điều không đủ chắc, không rõ sự thật. Khi nói xét đoán một người thì có phần xét và có phần đoán. Nhiều khi phần đoán lại nhiều hơn phần xét. Sai lầm nảy sinh từ đó. Ngay cả Đức Khổng Phu Tử cũng có khi xét đoán sai lầm về học trò của mình như trong câu chuyện kể sau đây: Hôm đó, Nhan Hôi nấu cơm dưới bếp, Khổng Tử đọc sách ở nhà trên đối diện với nhà bếp cách một cái sân nhỏ. Đang nằm đọc sách bỗng Khổng Tử nghe tiếng cộp từ nhà bếp vọng lên. Khổng Tử ngừng đọc liếc mắt xuống thấy Nhan Hôi từ từ mở vung lấy đũa xới cơm cho vào nắm tay vo chặt, rồi đập vung lại và từ từ đưa cơm lên miệng. Mọi hành động của Nhan Hôi không qua mắt Khổng Tử. Thở dài, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than: Chao ôi! học trò đệ nhất của Khổng Tử mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mặt như thế này ư? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là nay tan thành mây khói cả! Trờicứu khi aên Khoảng Tôu hoai: Hôm nay ngày đầu tiên đến đất Tề, thầy trò ta may mắn có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ, thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con tưởng có nên chăng? Nhan Hôi đứng

Quyên Giáo

Q/G I CHÚA NHẬT 13/02/2022:	\$2,198.00
Q/G II CHÚA NHẬT 13/02/2022:	\$1,597.00

im, các môn sinh đều chấp tay thưa: Thưa thầy nên lắm! Khổng Tử lại nói: Nhưng không biết nồi cơm này có sạch không? Tất cả các học trò đều không hiểu ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Bấy giờ Nhan Hôi chấp tay thưa: Thưa thầy nồi cơm này không được sạch. Khổng Tử hỏi: Tại sao? Nhan Hôi đáp: Thưa thầy, khi cơm chín con đã mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa. Chẳng may một cơn gió thổi tới, bồ hóng và bụi bay vào làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đập vung lại nhưng không kịp. Sau đó, con xới cơm bắn ra định vứt đi. Nhưng con lại nghĩ: cơm thì ít mà anh em thì đông, nếu bỏ lớp cơm bắn này đi thì vô tình bỏ mất một phần cơm, anh em phải ăn rút lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và anh em, con ăn trước phần cơm bắn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy cùng tất cả anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép không ăn nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa. Nghe Nhan Hôi nói thế, Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời mà than: Chao ôi! thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật! Suýt tí nữa thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ!

Đọc xong câu chuyện trên đây chúng ta liên tưởng đến lời Chúa Giêsu dạy “Các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Ai đeo kính đen thì nhìn cái gì cũng tối cả. Lưỡi đắng thì ăn cái gì cũng đắng cả.

Đừng xét đoán, đây là lệnh truyền của Chúa. Cần sửa mình trước mới có thể giúp sửa người khác. Không xét đoán trái lẽ, đó là luật yêu thương công bình. Thánh Giuse thấy Đức Mẹ có thai nhưng ngài không xét đoán xấu, ngài chỉ âm thầm ôm lấy nỗi đau lặng lẽ ra đi. Nhờ vậy mà ngài đã nên người công chính. Người có lòng mến Chúa, có tâm hồn đơn sơ thì không bao giờ nghĩ xấu cho ai, trái lại họ luôn nghĩ tốt, nói tốt về người khác. Thánh Têrêxa Hài Đồng khi thấy chị nào có lỗi thì thường tự bảo mình rằng: chị đó chẳng may lỗi một điều, nhưng biết đâu lại chẳng đã làm được một trăm điều lành mà tôi không thấy. Biết đâu lỗi lầm của chị chỉ là cái màn Chúa dùng để che nhân đức sâu xa của chị.

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần XVI Sẽ Được Tổ Chức Vào Năm 2022

Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16, vào mùa thu năm 2022 và đề tài sẽ được công bố sau.

Trên đây là nội dung thông cáo của Hội đồng chuẩn bị sau khóa họp trong hai ngày 06 và 07/02/2020 vừa qua tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng thư ký Lorenzo Baldisseri. Hội đồng này gồm 12 hồng y, giám mục được bầu lên vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 về giới trẻ, hồi tháng cuối tháng 10 năm 2018. Thêm vào đó có 3 thành viên được Đức Thánh cha bổ nhiệm. Vị đại diện cho Á châu là Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Ngài thay thế Đức Hồng y Joseph Cutts, Tổng giám mục Karachi, Pakistan.

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thường kỳ nhóm họp 3 năm một lần, và lẽ ra khóa tới sẽ tiến hành vào năm 2021, nhưng vì mới có Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái, nên Đức Thánh cha quyết định Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 tới đây sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2022 để có thời giờ chuẩn bị sâu rộng trong cộng đoàn dân Chúa.

Trong khóa họp hôm 06 và 07/02 vừa qua, Hội đồng chuẩn bị đã thảo luận về những đề nghị liên quan đến chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, được tham khảo hồi tháng 10 năm ngoái, và đã chọn 3 chủ đề để lên Đức Thánh cha để ngài quyết định và sẽ công bố.

Hội đồng chuẩn bị cũng dành ngày 07/02 để bàn về việc đón nhận Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, do Đức Thánh cha ban hành với tựa đề “Christus vivit”, Chúa Kitô đang sống. Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, đã được mời trình bày các hoạt động hậu Thượng Hội đồng Giám mục, mà phân bộ giới trẻ thuộc Bộ này thực hiện để cổ võ việc áp dụng Tông huấn vừa nói của Đức Thánh cha.

Sứ điệp về những hậu quả di cư

Ngoài ra, vào cuối khóa họp, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố một sứ điệp kêu gọi giúp đỡ người di dân và tị nạn, với nội dung như sau:

“Vi chiến tranh, những chênh lệch về kinh tế, vì tìm kiếm công ăn việc làm và những miền đất phì nhiêu hơn, vì bách hại tôn giáo, khủng bố và khủng hoảng môi trường, ... nên rất nhiều người buộc lòng phải di tản từ nước này sang nước khác. Những hậu quả nhiều khi thật tai hại. Cá nhân bị lạc hướng, gia đình bị tan vỡ, người trẻ bị chấn thương, và những người ở lại gia cư bị tuyệt vọng. Đôi khi những người di tản phải chịu đau khổ trong các trại tị nạn

PHÂN ƯU



Trong Niềm Tin Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Cụ Bà Anna Rosa CHU LIỄU HOA

Giáo Dân Khóm Các Thánh Tử Đạo
Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1928
tại Bắc Giang, Việt Nam

Đã hoàn tất cuộc sống ở trần gian và được trở về nhà Chúa
ngày 13 tháng 02 năm 2022

Tại Stockton, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 94 TUỔI

Toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa xin được chia sẻ nỗi niềm buồn ngủi và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao của Tang Gia.

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Nguyện xin Ngài là Cha Nhân Từ đón nhận Linh Hồn

Anna về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON

và một số bị cầm tù. Phụ nữ và người trẻ bị bó buộc mại dâm; họ bị lạm dụng về mặt thể lý, xã hội và tính dục. Các trẻ em bị xa cách cha mẹ và mất quyền được lớn lên trong an ninh của một gia đình hiệp nhất”.

Nghĩa vụ của Giáo hội phải đón tiếp và nâng đỡ di dân, tị nạn

Đứng trước tình trạng đó, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục muốn nhắc nhở rằng, trong khi lên án những lý do tạo nên sự xuất cư ở át như thế, Giáo hội được kêu gọi đỡ nâng, an ủi và đón tiếp tất cả những người đang chịu đau khổ cách này hay cách khác. Giáo hội đồng hóa với người nghèo, người bé nhỏ và ngoại kiều, coi sự dân thân lên tiếng chống lại bất công, bóc lột và đau khổ là điều thuộc về sứ mạng ngôn sứ của Giáo hội.

Kêu gọi các chính phủ nâng đỡ

“Đồng thời Giáo hội đánh giá cao các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tỏ ra quan tâm và dân thân giúp đỡ những người buộc lòng phải tản cư. Giáo hội nâng đỡ những người đang tìm cách đề ra những chính sách ủng hộ việc đón tiếp những người di tản trong các cộng đoàn của họ. Giáo hội cầu mong rằng các chính phủ địa phương đối phó với những tình cảnh bó buộc con người phải rời bỏ gia cư của họ. Giáo hội kêu gọi cảnh giác chống lại nạn buôn người và dân thân cổ võ chấm dứt các cuộc xung đột, gây ra bao nhiêu đau khổ”.

(Sala Stampa 15-2-2020)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu